

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566

เปิดประชุมเวลา	09.00 น.
เลขานุการสภาฯ	เมื่อสมาชิกสภาฯ พร้อมแล้วดิฉันขอเชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปค่ะ
ประธานสภาฯ	เมื่อสมาชิกสภาฯ พร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาฯ ครับ
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ	ตามที่สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 และให้ความเห็นชอบเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ไปแล้วนั้น และนายก อบต ก็ได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 จึงแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบครับ
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566
ประธานสภาฯ	ในวาระนี้มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในการประชุมครั้งที่แล้วหรือจะเพิ่มเติมข้อความอีกมีหรือไม่ครับถ้าไม่มีท่านใดจะแก้ไขแล้วผมขอรับรองครับ
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องเสนอพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 และพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ในวาระ 2 3
ประธานสภาฯ	ครับในวาระนี้สภาฯ จะได้มาพิจารณาอยู่ 2 เรื่องซึ่งรายละเอียดนั้นผมขอเชิญผู้บริหารคือท่านนายกได้ชี้แจงให้สภาฯ ได้ทราบครับ
นายก อบต	เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระนี้มีเรื่องทำเรียนสมาชิกสภาฯ ดังนี้ครับ เนื่องจากการประชาชน

ม.8 บ้านนาฝื่อได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมบ้าน เนื่องจากที่บริเวณ  
นั้นเป็นที่ต้ำน้ำไหลเข้า ทำให้น้ำไหลเข้าบ้านราษฎร ไม่สามารถที่จะทำอาศัย ผมจึง  
ได้ให้ทางช่างได้คำนวณเพิ่มเติมแผนเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขซึ่งแผนก็ได้เพิ่มเติม  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้จึงนำเข้าไปประชุมสภาฯ เพื่อดำเนินการโอนงบประมาณมา  
ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ซึ่งจะต้องโอน 2 รายการดังนี้ ครับ

1. โอนจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับ  
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร เงินเดือน ฝ่ายประจำประเภทเงินเดือน  
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 561,960 บาท  
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 120,700 บาท งบประมาณหลังโอน คงเหลือ  
48,700 บาท โอนลด 72,000 บาท

2. โอนจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับ  
อุตสาหกรรมและโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าสิ่งก่อสร้าง  
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลคำพี้ งบประมาณตั้งไว้ 1,862,000 บาท งบประมาณก่อนโอน  
คงเหลือ 110,000 บาท งบประมารหลังโอนคงเหลือ - บาท โอนลด

110,000 บาท ซึ่งทั้ง 2 รายการนี้โอนไม่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้างประเภท ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนน คสล.

ภายในหมู่บ้าน บ้านนาฝื่อ หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้นจากบ้าน นางไสว ปุบุตรชา ถึง  
บ้านนายพนมเพ็ญ เชื่อมมอญยาว ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง 63  
รอบ ยาว 84 ม หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 294 ตรม ขุดลอกรางระบายน้ำ  
คสล. กว้าง 0.30 ม ยาว 20 ม สูง 0.25 ม.รายระเอียดตาม ปริมาณงาน ปร.4/5  
และแบบแปลนที่ อบต. คำพี้ กำหนดพร้อมติดตั้ง

ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายงบประมาณ 182,000 บาท

ซึ่งถ้าเป็นไปได้ตาม พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537 และ  
แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่  
2/2566 กองช่างผมทำเรียนสภาฯ ได้พิจารณาเพียงเท่านี้ครับ

ประธานสภาฯ

ครับตามที่ผู้บริหารได้ทำเรียนชี้แจงไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม  
ผู้บริหารเพิ่มเติม หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมแล้วผมขอมติครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภาฯ

ครับต่อไปสภาฯ ก็จะได้มาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ 2567 ในวาระ 2,3 ต่อไปครับ ซึ่งเป็นวาระที่ 2 ของขั้นตอนการแปร  
ญัตติขอเชิญ คณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ

ผมนายประดำ น้อยเกา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอชี้แจงให้ที่ประชุม ได้  
ทราบดังนี้ครับ ตามที่สภาฯ อบต คำพื้ ได้ลงมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2567 ไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ 7  
สิงหาคม 2566 และได้เปิดให้สมาชิกประธานสภาฯ ได้ ยื่นเสนอคำแปรญัตติ เมื่อวันที่  
8,9,10 สิงหาคม 2566 ไปแล้วนั้นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี 2567 ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติ จึงเป็นอันว่าไม่มีการ  
เปลี่ยนแปลงแก้ไขยังคงร่างเดิมคณะกรรมการแปรญัตติ จึง ได้นำร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ที่พิจารณาแล้วให้สภาฯ  
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ ได้พิจารณาในวาระที่ 2,3 ต่อไปครับ

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ยื่นเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี พ.ศ 2567 ถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแปรญัตติในวาระ 2 ต่อไป  
เป็นขั้นตอนลงมติในวาระ 3 ให้ตกเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ 2567 สมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบให้ตกเป็นข้อบัญญัติ โปรดยก  
มือครับ

ประธานสภา

เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดอื่นเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี พ.ศ 2567 ถิวว่าคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแปรญัตติในวาระ 2 ต่อไป  
เป็น คั่นตอนการลงมติในวาระ 3 ให้ตกเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ 2567 สมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบให้ตกเป็นข้อบัญญัติ โปรดยก  
มือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตกเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567  
ด้วยเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

ในวาระอื่นๆ นี้มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อเสนอแนวหรือข้าราชการที่จะต้อง แจ้งให้ที่  
ประชุม ขอเชิญครับ

ส.อบต. ม.1

เรียนประธานสภา ผมนายเพรียว แพงแสน มีปัญหาฝากถึงผู้บริหาร เรื่อง  
น้ำประปาไม่พอใช้ ม.1 (คุ้มคำศรีสุข) ออกให้นายได้พิจารณาคือผมออกจะให้ขยายเขต  
ประปาต่อท่อประปาให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะระยะนี้ชาวบ้านจะออกไปอยู่ตั้งบ้านเรือน  
อยู่ในคุ้มคำศรีสุขกันมากขึ้น ผมจึงอยากให้ผู้บริหารได้พิจารณาขยายท่อเมนต์ประปาให้  
ครับ และอีกเรื่องคือถนนเข้าบ้านอดีตผู้ใหญ่ตรง มั่นท่าเวลาฝนตกทำให้น้ำท่วม ขอบริเวณ  
ที่ต่ำออกให้พิจารณาช่วยให้กองช่างออกไปสำรวจแก้ไขครับ

ส.อบต.ม.7

เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายคำหลิต หลาบโพธิ์ ในหมู่บ้านของ  
ผมมีปัญหาเรื่องถนน คสล ผุพัง แตก เส้นทาง ไปบ้านนาย หลัด วงค์กระโซ่ ทำให้การสรร  
จรไปมาลำบากกว่าเป็นอันตรายกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อยากให้ทาง อบต ปรับปรุงให้  
ถนนใช้งานได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับ

นายก อบต

ตามที่สมาชิกสภา ได้เสนอมานั้นผมจะได้ให้ทางกองช่างได้ออกไปสำรวจดูก่อนว่าจะ

ให้การช่วยเหลือแบบไปไหนและจะต้องดูด้วยว่าแต่ละโครงการนั้นมีอยู่ในแผนหรือไม่ถ้าไม่

อยู่จะต้องปรับแผนเพิ่มเติมแผนก่อนแล้วค่อยดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอแนะอีกไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา

12.15 น.

ลงชื่อ) ปรีดาวัลย์ บางทราย ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางปรีดาวัลย์ บางทราย)

เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ) ณรงค์ ปู่บุตรชา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายณรงค์ ปู่บุตรชา)

ประธานสภาฯ